

Lớp 4A3 chào đón buổi lễ khai giảng năm học mới đầy cảm xúc

Mùa thu đang ôm trọn Hà Nội trong tấm áo vàng óng, và trường Tiểu học Giang Biên đã chào đón mùa khai giảng một cách ấm áp và đáng nhớ.

Mùa thu luôn là khoảnh khắc đẹp nhất của Hà Nội, khi trời cao trong xanh, mây trắng như bông bông bông trải dài và nắng vàng rực rỡ. Mùa thu là thời kỳ đầy cảm xúc và hứng thú trong lòng mỗi học sinh. Vào mùa này, sân trường Tiểu học Giang Biên trở nên sống động hơn bao giờ hết, tiếng hát và tiếng cười vang lên, cờ hoa và bóng bay bay trong gió, tạo nên bầu không khí lễ hội đầy phấn khích.

Trong không khí phấn khích của ngày khai trường, cô giáo Trần Thị Thanh Hương - Phó Hiệu Trưởng của trường, đã đọc thư chúc mừng từ Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong buổi lễ khai trường. Thư này mang trong mình sự biết ơn và quan tâm từ nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục. Chủ tịch nước chia sẻ niềm tin rằng mỗi năm học là một hành trình ý nghĩa, nơi học sinh tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng, và xây dựng giá trị tốt đẹp cho tương lai.

Mùa khai trường tại Tiểu học Giang Biên đã diễn ra với sự long trọng khi tiếng trống khai trường vọng lên trên sân trường. Tiếng trống này không chỉ đơn thuần là một dấu ấn truyền thống mà còn thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Thầy giáo Nguyễn Văn Kỳ - Bí thư chi bộ và Hiệu trưởng nhà trường đối với môi trường học tập và phát triển của học sinh.

Dưới tia nắng vàng ấm áp, các em học sinh lớp 4A3 nói riêng, các em học sinh toàn trường nói chung đã tỏ ra vô cùng phấn khích và háo hức. Khi cánh cửa của mùa hè đã đóng lại, cánh cửa của mùa học mới đã mở ra, và họ sẵn sàng đón nhận những thách thức và cơ hội mới.



Hình ảnh: Tập thể lớp 4A3

Nụ cười tỏa nắng trên từng gương mặt của các em, và đôi mắt tràn đầy hy vọng. Đây là một ngày quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong cuộc sống học đường của họ. Cảm xúc về một năm học mới, với những bài học mới và những bạn bè mới, đã đánh thức tâm hồn của họ. Mỗi năm, lễ khai giảng luôn là một dịp long trọng tại Tiểu học Giang Biên. Trường đã chuẩn bị một buổi lễ trang trọng và ý nghĩa để chào đón học sinh và phụ huynh. Tiếng trống khai giảng vang lên trong không gian rộn ràng, như một lời hứa với một năm học đầy thành công và phấn đấu.

Sân trường đã trở nên sôi động với tiếng cười và tiếng nói vang lên từ khắp nơi. Bầu không khí của buổi tựu trường tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết. Hoa lá,

biểu ngữ và bóng bay đã biến sân trường thành một khu vườn mơ ước. Cảm xúc và sự kỳ vọng trong ngày khai giảng này đã tạo nên một không gian đặc biệt, nơi mà niềm tin và hy vọng rực rỡ.

Những cô và bé trong lớp 4A3 đã trải qua nhiều thách thức và thành công trong hành trình học tập của họ. Mùa thu này, họ sẽ tiếp tục xây dựng những kỷ niệm và học hỏi những bài học quý báu. Sự tự tin và quyết tâm đang bùng lên trong tâm hồn của họ, và họ biết rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua.

Trong không khí mùa thu đẹp đẽ và trong sự háo hức của các em học sinh lớp 4A3, mùa khai giảng tại Tiểu học Giang Biên đã diễn ra thành công và đáng nhớ. Một năm học mới đang chờ đợi để được khám phá, và các em đã sẵn sàng đối mặt với những thách thức và cơ hội mà nó mang lại. Mùa thu đã đến, và cảm xúc của các em đã tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Sau đây là một số hình ảnh lớp 4A3 vào ngày khai giảng:









Tác giả: Nguyễn Thị Tân